




Kính gửi: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN LẬP

Địa chỉ và địa điểm sản xuất: Thôn Trung Lập, Xã Xuân Lập,
Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Quý khách hàng: ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BÊN DƯỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TQC CGLOBAL)

Lựa chọn 1	Lựa chọn 2	Lựa chọn 3
		
<p><i>Dấu hợp chuẩn nhỏ gọn, kèm logo của Tổ chức chứng nhận. Phù hợp với các tài liệu quảng cáo có diện tích trình bày hạn chế.</i></p>	<p><i>Dấu hợp chuẩn có đầy đủ logo và tên của Tổ chức chứng nhận để khách hàng và đối tác dễ dàng nhận diện</i></p>	<p><i>Dấu hợp chuẩn, kèm logo của Tổ chức công nhận – Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ. Phù hợp với các tài liệu quảng cáo hướng tới thị trường quốc tế và thể hiện trên Website của quý khách hàng</i></p>

Ghi chú:

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN LẬP được sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nêu trên và chịu sự đánh giá giám sát định kỳ không quá 12 tháng/lần, tương ứng tối thiểu 02 lần đánh giá giám sát trong 03 năm giấy chứng nhận có hiệu lực.

Tùy theo nhu cầu sử dụng phục vụ hoạt động nội bộ hoặc hoạt động quảng bá thương hiệu mà khách hàng có thể sử dụng Lựa chọn 1 hoặc Lựa chọn 2 hoặc Lựa chọn 3, tuy nhiên cần tuân thủ các yêu cầu dưới đây, trường hợp TQC CGLOBAL phát hiện các yêu cầu dưới đây không được đáp ứng, thì đó sẽ được coi là căn cứ để TQC CGLOBAL đưa ra quyết định liên quan đến hiệu lực Giấy chứng nhận của Quý khách hàng.


- Dấu chứng nhận hợp chuẩn được trình bày trực tiếp trên các tài liệu kỹ thuật kèm theo để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của Khách hàng (chương trình quảng cáo, thư).
- Không** sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm hay bất kỳ cách nào khác có thể hiểu theo nghĩa là phù hợp với sản phẩm .



- c) Các tuyên bố của quý khách hàng sử dụng trên bao bì sản phẩm không được hàm ý rằng sản phẩm, quá trình, dịch vụ là đối tượng được chứng nhận.
- d) Dầu hợp chuẩn có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.
- e) Dầu chứng nhận hợp chuẩn phải có màu sắc đúng với màu đã cấp hoặc thể hiện cùng một màu.
- f) Kích thước và hình dạng của logo TQC CGLOBAL theo Phụ lục 1 kèm theo.


PHỤ LỤC 1: HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA LOGO TQC CGLOBAL

Kích thước




5,4cm

2,7cm



4,05cm

2,025cm



2,025cm

1,0125cm

Tỷ lệ

2,7x5,4

Màu sắc sử dụng

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> #124CA0</p> <p>C: 99</p> <p>M: 80</p> <p>Y: 3</p> <p>K: 0</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> #9CCA70</p> <p>C: 42 C: 85</p> <p>M: 1 M: 16</p> <p>Y: 74 Y: 98</p> <p>K: 0 K: 3</p> </div> </div>
--

TQC CGlobal Center for Testing and Certification

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận TQC CGLOBAL

MULISH